

ครูเครียดอีก..บทเฉพาะกาลเกณฑ์วิทยฐานะฉบับทอนกำลังใจ

☛ นำเสนอเมื่อ 17 พ.ค. 2560

**กลุ่มครูเครียด บทเฉพาะกาลเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ไม่เป็นไปอย่างที่ตกลง
แฉควรบังคับใช้เกณฑ์ใหม่กับครูที่บรรจุหลังการประกาศใช้ ขณะที่ปลัด
ศธ.แจงบทเฉพาะกาลหลักเกณฑ์วิทยฐานะครูยังไม่สิ้นสุด ย้ำไม่รอนสิทธิ คำหึงประโยชน์ครูมากที่สุด**

วันนี้ (17 พ.ค.) ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดทำร่างบทเฉพาะกาล หลักเกณฑ์ และวิธีการการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารูปแบบใหม่ ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 5 ก.ค.2560 นั้น แหล่งข่าวจากศธ. เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการเผยแพร่ร่างบทเฉพาะกาลก็ทำให้ครูเสียขวัญอย่างมาก เนื่องจากบทเฉพาะกาลระบุว่า หลังจากประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ ในวันที่ 5 ก.ค. 2560 ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ยังสามารถยื่นคำขอ "ตามเกณฑ์เดิม" ได้ภายใน 1 ปี และอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้งได้ภายในวันที่ 4 ก.ค.61 ซึ่งไม่ตรงกับที่ผู้แทนชมรมครูได้รับผลกระทบจากเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ เคยยื่นหนังสือไว้กับ พล.ท.โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศธ. และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

แหล่งข่าวกล่าวด้วยว่า นอกจากนี้ยังพบว่าไม่ครอบคลุมครูที่บรรจุก่อน วันที่ 5 ก.ค.60 เพราะมีการขยายระยะเวลาของเกณฑ์ใหม่ออกไป ทำ คศ.3 จาก 1 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมารัฐส่วนหนึ่งได้วางแผนและขนขวายไปเรียนปริญญาโท เพื่อขยายระยะเวลาให้ทำวิทยฐานะได้เร็วขึ้นก็ต้องรอไปเป็น 5 ปี อีกทั้งกรณียืดระยะเวลาการยื่นคำขอให้ 1 ปี นั้นก็เป็นปัญหาเกี่ยวกับครูที่บรรจุระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 3 ก.ค.54 ซึ่งอยู่บนเสนาหาแดงผ่าแปดระหว่างเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ ส่วนการเตรียมอบรมพัฒนาในการขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษในปี 61 ก็ยังมีปัญหาว่ามหาวิทยาลัยยังไม่ทราบนโยบายที่ชัดเจน จึงแจ้งว่า จะเปิดอบรมปีนี้เป็นปีสุดท้าย ทำให้ครูกลุ่มนี้เกิดความเครียดเพราะต่อให้ยื่นขอประเมินตามเกณฑ์เก่าก็ยังมีปัญหาเรื่องการอบรมอยู่ดี นอกจากนี้กลุ่มที่บรรจุปีเดียวกัน เช่น วันที่ 5 ก.ค.54 หางกันเพียง 2 วันกลับต้องได้ใช้เกณฑ์ใหม่ ดังนั้นเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นอีก ทางกลุ่มครูจึงขอเสนอว่า ควรบังคับใช้กับครูที่บรรจุหลังการประกาศใช้เกณฑ์ใหม่ในวันที่ 5 ก.ค.2560

ด้าน ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัด ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้บทเฉพาะกาลดังกล่าวยังไม่ถือเป็นที่สุด เป็นเพียงร่างที่จะต้องมาพิจารณาอีกว่ามีกลุ่มใดตกหล่น โดยยึดหลักการที่ย้ำมาตลอดว่าจะต้องไม่รอนสิทธิ คำนี้ถึงสิทธิประโยชน์สูงสุดของครู อย่างไรก็ตามเมื่อการตั้งข้อสังเกตขึ้นมา ก็จะต้องมีการหารือในที่ประชุม ก.ค.ศ. ว่าขัดกับหลักการหรือไม่.

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [เดลินิวส์ วันพุธที่ 17 พฤษภาคม 2560 เวลา 10.48 น.](#)

ด้านสยามรัฐออนไลน์ ได้นำเสนอ ดังนี้

ครูถึงกับเครียด!!!บทเฉพาะกาลเกณฑ์วิทยฐานะ

ปลัด

ศธ. ยืนยันเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ไม่รอนสิทธิ/โตช้ากว่าครูเสียขวัญ/ระบุยังไม่สิ้นสุด"ก.ค.ศ." ต้องถกต่อ

ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้จัดทำร่างบทเฉพาะกาลของหลักเกณฑ์และวิธีการการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รูปแบบใหม่ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 5 ก.ค.60 นี้ เพื่อรองรับและดูแลข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากลุ่มต่าง ๆ ไม่ให้เสียสิทธิประโยชน์ หรือถูกรอนสิทธิ แต่ให้รับได้ประโยชน์สูงสุดจากการเปลี่ยนแปลงนั้น

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังจากที่มิกระแสข่าวเกี่ยวกับร่างบทเฉพาะกาลดังกล่าว ก็ได้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และทำให้ครูเสียขวัญกำลังใจอย่างมาก เนื่องจากบทเฉพาะกาลจะระบุการดำเนินการต่าง ๆ หลังจากมีการประกาศใช้หลักเกณฑ์การประเมินวิทยฐานะใหม่ ในวันที่ 5 ก.ค.60 เช่น ผู้ที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ยังสามารถ "ยื่นคำขอ" ตามหลักเกณฑ์ ว17/2552 ได้ภายใน 1 ปี และอบรมพัฒนาก่อนการแต่งตั้งได้ภายในวันที่ 4 ก.ค.61 ซึ่งไม่ตรงกับที่ผู้แทนชมรมครูผู้ได้รับผลกระทบจากเกณฑ์วิทยฐานะใหม่ ที่จะประกาศใช้ในวันที่ 5 ก.ค.60 ทั่วประเทศ เคยยื่นหนังสือไว้กับ พล.ท.โกศล ปทุมชาติ ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ และนายพินิจศักดิ์ สุวรรณรังค์ เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ก.ค.ศ.)

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เท่าที่กลุ่มครูฯ ได้เห็นร่างบทเฉพาะกาล ที่เผยแพร่เบื้องต้น พบว่าไม่ครอบคลุมครูที่บรรจุก่อนวันที่ 5 ก.ค.60 เพราะปัญหาหลัก คือ ระยะเวลาของเกณฑ์ใหม่ ที่ขยายออกไป ทำ คศ.3 จาก 1 ปี เป็น 5 ปี ซึ่งที่ผ่านมาครูจำนวนหนึ่งได้วางแผนและชวนขวายไปเรียนปริญญาโท เพื่อย่นระยะเวลาให้ทำวิทยฐานะได้เร็วขึ้น ก็ต้องรอไปเป็น 5 ปี

อีกทั้งกรณีที่ร่างบทเฉพาะกาล ยืดระยะเวลายื่นคำขอไปให้ 1 ปี ก็เป็นปัญหากับครูที่บรรจุระหว่างวันที่ 1 ม.ค. -3 ก.ค.54 ซึ่งอยู่ระหว่างเสนาฯ แดงผาแดงระหว่างเกณฑ์เก่าและเกณฑ์ใหม่ ส่วนการเตรียมอบรมพัฒนาขอเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ในปี 61 ก็ยังมีปัญหา เนื่องจากมหาวิทยาลัยยังไม่ทราบนโยบายที่ชัดเจนของ ศธ. ทำให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ แจงว่า ปีนี้เปิดอบรมเป็นปีสุดท้าย ทำให้ครูกลุ่มนี้เกิดความเครียด เพราะต่อให้ทันสมัยขอประเมินตามเกณฑ์เก่า ก็มีปัญหาเรื่องการอบรมอยู่ดี นอกจากนี้ กลุ่มที่บรรจุปีเดียวกัน เช่น วันที่ 5 ก.ค.54 ห่างกันเพียง 2 วันกลับต้องได้ใช้เกณฑ์ใหม่ เพราะโดนกันเวลาไว้วันที่ 4 ก.ค.61

...ดังนั้น เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาใด ๆ ทางกลุ่มครูฯ ขอยืนยันว่า ควรบังคับใช้กับครูที่บรรจุหลังประกาศใช้เกณฑ์ใหม่วันที่ 5 ก.ค.60

ด้าน **ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์** ปลัด ศธ.กล่าวว่า ขณะนี้บทเฉพาะกาลดังกล่าว ยังไม่ถึงเป็นที่สิ้นสุด ยังเป็นเพียงร่างที่จะต้องมาพิจารณาอีกว่ามีกลุ่มใดตกหล่น โดยยึดหลักการที่ย้ำมาตลอดว่าต้องไม่รอนสิทธิ คำนึงสิทธิประโยชน์สูงสุดของครู อย่างไรก็ตาม เมื่อมีการตั้งข้อสังเกตขึ้นมา ก็จะต้องหารือในที่ประชุม ก.ค.ศ. ว่าขัดกับหลักการหรือไม่

ขอบคุณที่มาเนื้อหาข่าวจาก [สยามรัฐออนไลน์](#) วันที่ 17 พฤษภาคม 2560